



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรกรเฮรับ2เตียง'โครงการพัฒนาอาชีพแก้ปัญหที่ทำกิน'	แนวหน้า
2. เกษตรกรชื่นใจ เฮรับ 2 เตียง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข...	ข่าวสด
3. เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: พลิกวิกฤติ โควิด-19 เกษตรกร...	มติชน
4. กก.พีชน้ำมันเคาะ 15 ราย นำเข้ามะพร้าว 78,477 ตัน พร้อมมาตรการเซฟ...	khaosod.co.th
5. “จรินทร์”สั่งเข้ม ต้องซื้อมะพร้าวไทย ก่อนนำเข้ามะพร้าวนอก	thansettakij.com
6. ชงเยียวยาเข้าบอร์คผลไม้	สยามรัฐ
7. ทูเรียนรสเนย..สวนนราทอง มาตรฐาน GAP เมืองพญาแล	ไทยรัฐ
8. จรินทร์"ทำตลาดลำไยเพิ่มยอดส่งออก โปรโมทอาหารทะเลปลอดโควิด-19ที่ลาว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
10. ตลาดส่งออกลำไยไทยสดใส	ไทยรัฐ (กรอบாய)
11. ผลไม้ไปจีนทะลุ7.4หมื่นล.	ข่าวสด (กรอบாய)

\*\*\*\*\*

## เกษตรกรเฮรับ2เตียง'โครงการพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาคูที่ทำกิน'

**นางอัญญา ตรีโช รองเลขาธิการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
(สศก.)** เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สศก.

ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่มีความกินดี อยูดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

จากการลงพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. จ.สระแก้ว ที่ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้ผู้ยากไร้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา พบว่า มีเนื้อที่ประมาณ 1,960 ไร่ เป้าหมายในการจัดเกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ 313 ราย ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว 156 ราย โดยเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์รายละ 6 ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยรายละ 1 ไร่ และเป็นที่ทำกินรายละ 5 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายเป็นสมาชิกสหกรณ์ทางการเกษตรที่ได้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่

นอกจากนี้ เกษตรกรได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน มูลค่ารายละ 40,000 บาท ขณะนี้เกษตรกรมีการดำเนิน



นางอัญญา ตรีโช

กิจกรรมในพื้นที่ที่ได้รับ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ (โคเนื้อ) ในพื้นที่บริเวณบ้าน ส่วนที่ทำกิน 5 ไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเพาะปลูกมันสำปะหลังเป็นหลักควบคู่กับการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสัตว์ ทั้งนี้มีเกษตรกรบางรายเพาะปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนด้วย

ด้านผลสำรวจรายได้ ปีเพาะปลูก 2563/64 พบว่า เกษตรกรที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเฉลี่ย 2,968 บาทต่อไร่ สำหรับการเพาะปลูกข้าวและหญ้าเลี้ยงสัตว์นั้น เกษตรกรไม่ได้มีการจำหน่าย แต่นำข้าวมาบริโภคในครัวเรือน และนำผลผลิตจากหญ้าเลี้ยงสัตว์ใช้เป็นอาหารสำหรับโคเนื้อ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้เฉลี่ย 4,657 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ทั้งนี้คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้รวม 2.015 ล้านบาทต่อปี

“ภาพรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพึงพอใจการดำเนินโครงการเป็นอย่างมาก เกษตรกรสามารถทำการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ รู้สึกถึงความมั่นคงในที่ดินเนื่องจากการให้สิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐได้เท่าเทียมกับพื้นที่อื่น

อย่างไรก็ตามในระยะถัดไป นอกเหนือจากการจัดที่ดินและส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางการเกษตรในพื้นที่แล้วควรส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานของการรวมกลุ่มสหกรณ์เพื่อการผลิตและการตลาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างเต็มที่” รองเลขาธิการ สศก. กล่าว

## เกษตรกรชื่นใจ เสร็บ 2 เด้ง โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินฯ

**นางอัญชมา ตราโซ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า ที่ผ่านม

สศก. ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ภายใต้การใช้นวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน



จากการลงพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ สบ.ก. จ.สระแก้ว ที่ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้ผู้ยากไร้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา พบว่ามีเนื้อที่ประมาณ 1,960 ไร่ เป้าหมายในการจัดเกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ 313 ราย ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว 156 ราย โดยเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์รายละ 6 ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยรายละ 1 ไร่ และเป็นที่ทำกินรายละ 5 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายเป็นสมาชิกสหกรณ์ทางการเกษตรที่ได้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่

นอกจากนี้ เกษตรกรได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านมูลค่ารายละ 40,000 บาท ขณะนี้เกษตรกรมีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่ได้รับ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ (โคเนื้อ) ในพื้นที่บริเวณบ้าน ส่วนที่ทำกิน 5 ไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเพาะปลูกมันสำปะหลังเป็นหลัก ควบคู่กับการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นทางเลือกค่าใช้จ่าย

ในการจัดหาอาหารสัตว์ ทั้งนี้มีเกษตรกรบางรายเพาะปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนด้วย

ด้านผลสำรวจรายได้ ปีเพาะปลูก 2563/64 พบว่า เกษตรกรที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเฉลี่ย 2,968 บาทต่อไร่ สำหรับการเพาะปลูกข้าวและหญ้าเลี้ยงสัตว์นั้น เกษตรกรไม่ได้มีการจำหน่ายแต่นำข้าวมาบริโภคในครัวเรือน และนำผลผลิตจากหญ้าเลี้ยงสัตว์ใช้เป็นอาหารสำหรับโคเนื้อ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้เฉลี่ย 4,657 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ทั้งนี้ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้รวม 2,015 ล้านบาทต่อปี



"ภาพรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพึงพอใจการดำเนินโครงการเป็นอย่างมาก เกษตรกรสามารถทำการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ รู้สึกถึงความมั่นคงในที่ดิน เนื่องจากเป็นการให้สิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐได้เท่าเทียมกับพื้นที่อื่น อย่างไรก็ตามในระยะถัดไป นอกเหนือจากการจัดที่ดินและส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางการเกษตรในพื้นที่แล้วควรส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานของการรวมกลุ่มสหกรณ์เพื่อการผลิตและการตลาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างเต็มที่" รองเลขาธิการ สศก. กล่าว



## พลิกวิกฤติ โควิด-19 เกษตรกร จ.บุรีรัมย์ เลี้ยง 'ปูนา น้ำใส' สร้างรายได้ พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้



**นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า

"ปูนา น้ำใส" นับเป็นอีกหนึ่งสินค้าเกษตรที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้การส่งเสริมและสนับสนุน เนื่องจากเป็นสินค้า

ทางเลือกใหม่ที่มีอนาคต สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ประกอบกับปูนายังเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนำไปแปรรูปและนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง

จากการลงพื้นที่ของ สศท.5 เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและตลาดปูนาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พบว่า เกษตรกรให้ความสนใจและเริ่มมีการเลี้ยงปูนากันมากขึ้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปูนา คือ นางสาวพาพัชร ศรีชนะ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนา น้ำใสในบ่อผ้าใบ จังหวัดบุรีรัมย์ บอกเล่าว่า เดิมนั้นตนทำบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว (โฮมสเตย์) แต่เนื่องจากช่วงปีที่ผ่านมามีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จึงผันตัวเองมาเลี้ยงปูนา น้ำใสในบ่อผ้าใบ (กระชังบก) เป็นอาชีพเสริม โดยเริ่มต้นจากการซื้อปูนาพ่อแม่พันธุ์แม่พันธุ์จำนวน 10 คู่/กระชัง ได้ทดลองเลี้ยงตามวิธีการ ขั้นตอนจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งมุ่งหวังจะขยายพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างอาชีพ

สำหรับการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนา น้ำใสในบ่อผ้าใบ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า นิยมเพาะเลี้ยงและจำหน่ายปูนาเป็นพ่อแม่พันธุ์แม่พันธุ์ ซึ่งปัจจุบันมีการเลี้ยงจำนวน 15 กระชัง (ขนาด 2 x 3 เมตร) สามารถเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ แม่พันธุ์ ได้จำนวน 100คู่/กระชัง มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 24,312 บาท/กระชัง/รอบการผลิต โดยแม่พันธุ์จะให้ลูกในเดือนที่ 4 - 5 ประมาณ 1,000 ตัว/กระชัง/รอบการผลิต หลังจากนั้นจะทำการอนุบาลลูกปูและเลี้ยงจน



เป็นพ่อแม่พันธุ์แม่พันธุ์ จึงสามารถจับขายได้ ระยะเวลากการเลี้ยงเฉลี่ย 8 เดือน ราคาขายพ่อแม่พันธุ์แม่พันธุ์ ณ เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 80 - 100 บาท/คู่ ส่วนแม่พันธุ์พร้อมคลอด ราคา 200 บาท/ตัว เกษตรกรได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 55,000 บาท/กระชัง/รอบการผลิต คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 30,688 บาท/กระชัง/รอบการผลิต

ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 75 จำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงรายย่อยในพื้นที่และต่างจังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา และสุรินทร์ รองลงมาร้อยละ 20 แปรรูปเป็นปูจอบ ปูร้า น้ำพริกปู และข้าวเกรียบปู จำหน่ายให้กับร้านค้าและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ส่วนผลผลิตอีกร้อยละ 5 จำหน่ายทางออนไลน์ผ่าน Page Facebook 239 ฟาร์มปูนา จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำบรรจุภัณฑ์และแบรนด์ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมถึงเน้นการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้นตามวิถี New Normal เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ระบาคอยู่ในขณะนี้

นอกจากนี้ ทางศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การอนุบาลลูกปู การดูแลพ่อแม่พันธุ์แม่พันธุ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด และการสร้างเครือข่ายคนเลี้ยงปู รวมถึงถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูนา โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์ปูนาไม่ให้สูญพันธุ์ สร้างอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานที่กลับภูมิลำเนาและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปูนาอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเกษตรกร และประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาดูงานประมาณ 500 คน ทั้งนี้ เกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน ต้องการสร้างอาชีพ หรือทำเป็นอาชีพเสริม สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ นางสาวพาพัชร ศรีชนะ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนา น้ำใสในบ่อผ้าใบ จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 239 หมู่ 6 บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 08 02828239, 064192 8919 หรือ ID line : papat239 และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.5 นครราชสีมา โทร. 0 4446 5120 หรืออีเมล zone5@oae.go.th



# กก.พืชน้ำมันเคาะ 15 ราย นำเข้ามะพร้าว 78,477 ตัน พร้อม มาตรการเซฟการ์ด ห้ามเกิน 3.11 แสนตัน ช่วยชาวสวน

เศรษฐกิจ



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2564 ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการบริหารการนำเข้ามะพร้าวผลพิกัดฯ 0801.12.00 พิกัดฯ 0801.19.10 และพิกัดฯ 0801.19.90 ตามกรอบความตกลง AFTA ปี 2564 ช่วงที่ 2 (เดือนก.ย. – ธ.ค. 2564) โดยใช้ผลการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศของผู้ประกอบการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 6 ส.ค. 2564 มาพิจารณาจัดสรรปริมาณนำเข้าให้แก่ผู้มีสิทธินำเข้าในอัตรา 1 : 2.5 (นำเข้า 1 ส่วน ต่อการรับซื้อมะพร้าวผลในประเทศ 2.5 ส่วน) จำนวน 15 ราย รวมปริมาณจัดสรรนำเข้า 78,477 ตัน ทั้งนี้ การนำเข้าต้องเป็นไปตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวไม่ให้เกิดผลกระทบจากการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการพืชน้ำมันฯ ได้มีมติเห็นชอบการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure : SSG) ภายใต้ความตกลง WTO ปี 2564 โดยใช้หลักการคำนวณ Trigger Volume ที่ปริมาณสินค้ามะพร้าว 311,235 ตัน ซึ่งคำนวณจากข้อมูลปริมาณการนำเข้ามะพร้าวพิกัดฯ 0801.12.00 พิกัดฯ 0801.19.10 และพิกัดฯ 0801.19.90 ย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี (ปี 2561 – 2563) โดยหากมะพร้าวที่นำเข้ามาในประเทศไทยรวมกันเกินกว่าปริมาณ 311,235 ตัน ตามที่ Trigger Volume กำหนด ทางกรมศุลกากรจะจัดเก็บอากรในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยถ้าเป็นการนำเข้าภายใต้ความตกลง WTO นอกโควตาจะเก็บอากรร้อยละ 72 (จากเดิมร้อยละ 54) และภายใต้ความตกลง AFTA จะเก็บอากรเป็นร้อยละ 72 (จากเดิมร้อยละ 0)



ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ตามที่คณะกรรมการพืชน้ำมันฯ เสนอเรียบร้อยแล้ว ทางกรมศุลกากร จะเร่งดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน สำหรับสินค้าน้ำมัน พ.ศ. .... และประกาศกำหนดวันเริ่มใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) โดยกรมศุลกากร จะมีการส่งข้อมูลการนำเข้าสินค้าน้ำมันฯ ในพิกัดดังกล่าว ให้ สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพืชน้ำมันฯ ทราบเป็นรายสัปดาห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการแจ้งเตือนเมื่อมีการนำเข้าถึงปริมาณที่ Trigger Volume กำหนด ก่อนดำเนินการจัดเก็บอากรในอัตราที่เพิ่มขึ้นต่อไป โดยมาตรการ SSG จะมีผลบังคับใช้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

ทั้งนี้ สศก. คาดการณ์ ว่า ปี 2564 (ข้อมูล ณ ส.ค. 2564) จะมีผลผลิตมะพร้าว 0.876 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณ 1.269 ล้านตัน และคาดว่าในปี นี้ จะมีการนำเข้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์รวม 0.418 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ความต้องการใช้ในช่วงครึ่งปีแรกยังคงชะลอตัว ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคามะพร้าวผลใหญ่ที่เกษตรกรขายได้ในเดือนส.ค. 2564 เฉลี่ยผลละ 8.19 บาท ลดลงจาก 11.91 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หรือลดลงร้อยละ 31.23

# “จรินทร์”สั่งเข้ม ต้องซื้อมะพร้าวไทย ก่อนนำเข้ามะพร้าวนอก



ผู้นำเข้า “มะพร้าวเฮ” สศก. เผย “จรินทร์”สั่งเข้ม ต้องซื้อมะพร้าวไทย 2 เท่า ครั้ง ก่อนนำเข้ามะพร้าวนอก กว่า 7.8 หมื่นตัน พร้อมมาตรการเซฟการ์ด ห้ามนำเข้าเกิน 3.11 แสนตัน ช่วยชาวสวนมะพร้าว ระบายราคามะพร้าว เดือน ส.ค. เฉลี่ยผลละ 8.19 บาท



**นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการบริหารการนำเข้ามะพร้าวผลพิกัดฯ 0801.12.00 พิกัดฯ 0801.19.10 และพิกัดฯ 0801.19.90 ตามกรอบความตกลง AFTA ปี 2564 ช่วงที่ 2 (เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564)

โดยใช้ผลการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศของผู้ประกอบการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 6 สิงหาคม 2564 มาพิจารณาจัดสรรปริมาณนำเข้าให้แก่ผู้มีสิทธินำเข้าในอัตรา 1 : 2.5 (นำเข้า 1 ส่วน ต่อการรับซื้อมะพร้าวผลในประเทศ 2.5 ส่วน) จำนวน 15 ราย รวมปริมาณจัดสรรนำเข้า 78,477 ตัน ทั้งนี้ การนำเข้าต้องเป็นไปตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวไม่ให้เกิดผลกระทบจากการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ได้มีมติเห็นชอบการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure : SSG) ภายใต้ความตกลง WTO ปี 2564 โดยใช้หลักการคำนวณ Trigger Volume ที่ปริมาณสินค้ามะพร้าว 311,235 ตัน ซึ่งคำนวณจากข้อมูลปริมาณการนำเข้ามะพร้าวพิกัดฯ 0801.12.00 พิกัดฯ 0801.19.10 และพิกัดฯ 0801.19.90 ย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี (ปี 2561 - 2563)

โดยหากมะพร้าวที่นำเข้ามาในประเทศไทยรวมกันเกินกว่าปริมาณ 311,235 ตัน ตามที่ Trigger Volume กำหนด ทางกรมศุลกากรจะจัดเก็บอากรในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยถ้าเป็นการนำเข้าภายใต้ความตกลง WTO นอกโควตาจะเก็บอากรร้อยละ 72 (จากเดิมร้อยละ 54) และภายใต้ความตกลง AFTA จะเก็บอากรเป็นร้อยละ 72 (จากเดิมร้อยละ 0)

ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ตามที่คณะกรรมการพืชน้ำมันฯ เสนอเรียบร้อยแล้ว ทางกรมศุลกากร จะเร่งดำเนินการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการค้าโลก และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน สำหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. .... และประกาศกำหนดวันเริ่มใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (SSG)



นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน





ใช้ระบบ ZOOM ออนไลน์

โดยกรมศุลกากร จะมีการส่งข้อมูลการนำเข้าสินค้ามะพร้าว ในพิกัดดังกล่าว ให้ สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพืชน้ำ มั่นฯ ทราบเป็นรายสัปดาห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการแจ้งเตือนเมื่อมีการนำเข้าถึงปริมาณที่ Trigger Volume กำหนด ก่อนดำเนินการจัดเก็บอากรในอัตราที่เพิ่มขึ้นต่อไป โดยมาตรการ SSG จะมีผลบังคับใช้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ สศก. คาดการณ์ ว่า ปี 2564 (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2564) จะมีผลผลิตมะพร้าว 0.876 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณ 1.269 ล้านตัน และคาดว่าในปีนี้จะมีการนำเข้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์รวม 0.418 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ความต้องการใช้ในช่วงครึ่งปีแรกยังคงชะลอตัว ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคามะพร้าวผลใหญ่ที่เกษตรกรขายได้ในเดือนสิงหาคม 2564 เฉลี่ยผลละ 8.19 บาท ลดลงจาก 11.91 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หรือลดลงร้อยละ 31.23

**สำหรับ ผู้นำเข้า 15 ราย ประกอบด้วย**

- |  |  |
|--|--|
| 1.บริษัท เทพมดุงพรมะพร้าว จำกัด                | 9.บริษัท น้ำมันมะพร้าวไทย จำกัด        |
| 2.บริษัท ไทย อกรี ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)         | 10.บริษัท หอมหวลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด  |
| 3.บริษัท อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิง จำกัด            | 11.บริษัท จังเกิล ฟู้ดส์ จำกัด         |
| 4.บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 12.บริษัท แพนอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด      |
| 5.บริษัท เอเซียติก อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด       | 13.บริษัท ทวีวงษ์การเกษตร จำกัด        |
| 6.บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดีริง จำกัด               | 14.บริษัท โอท็อป-มาดเท่ จำกัด          |
| 7.บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด           | 15.บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซิง จำกัด |
| 8.บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซฟซ้อ จำกัด            |  |

# ‘จурินทร์-เฉลิมชัย’ ปลดล็อกส่งออกทุเรียน-ลำไยไปตลาดจีน ชงเยียวยาเข้าบอร์ดผลไม้

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เรื่องทุเรียนวันนี้ล้งรับซื้อทุเรียนที่จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจุดรับซื้อใหญ่ของภาคได้เปิดรับซื้อปกติครบทุกล้งแล้ว ทั้งล้งที่รับซื้อเพื่อไปขายตลาดในประเทศ และล้งที่รับซื้อเพื่อส่งการส่งออกผลไม้ให้ราคากระเตื้องขึ้น คาดว่าในช่วงเวลานี้จะมีทุเรียนออกในเดือนส.ค.64 ประมาณ 50,000 ตัน สำหรับภาคใต้ทั้งหมด

ส่วนลำไย ประเด็นปัญหาใหญ่สำหรับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนในช่วงนี้ที่มีข่าวว่าจะมีการระงับการนำเข้าลำไยจากไทยขณะนี้ทูตพาณิชย์และทูตเกษตรรวมทั้งทีมไทยแลนด์ที่เมืองจีนเจรจาเกี่ยวกับทางการจีน และปรากฏผลสำเร็จชัดเจนแล้วว่าจีนอนุญาตให้ล้งทุกล้งในประเทศไทยที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสุขอนามัยสามารถรวบรวมลำไยและส่งออกไปยังตลาดจีนได้ทุกล้ง สำหรับการส่งเสริมการส่งออกลำไยไปต่างประเทศเพื่อให้เป็นช่อง

ทางระบายช่วยชาวสวน ช่องทางการตลาดของกระทรวงพาณิชย์มีแผนงานที่มีความชัดเจน

ทั้งนี้ได้ดำเนินการใน 3 ส่วน 1.การจัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคลำไยใน 12 เมืองใหญ่ของจีนประกอบด้วย อู่ฮั่น ฝอชาน คุณหมิง ต้าเหลียน หนานหนิง เซียงไฮ้ เฉิงตู ซิงต้าว ไท่หนาน ฉงชิ่ง เซี่ยเหมิน หนานชาง สำหรับตลาดในฮ่องกงได้มีการเตรียมการทำกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคลำไยภายในฮ่องกงวันที่ 11-12 ก.ย.64 รวมทั้งตลาดในอินเดีย ส่งเสริมการบริโภคใน 4 รัฐ ประกอบด้วย รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐहरยানা รัฐอุตตรประเทศ และรัฐเตลังคานา ส่วนสิงคโปร์ใช้วิธีการส่งเสริมการบริโภคโดยให้มีการผ่านช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม Lazada และ Freshmart 2.การจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่เพื่อให้มีการซื้อขายระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศกับผู้ส่งออกลำไยของไทยในกลุ่มในช่วงเดือน ส.ค.- ก.ย.64 และ 3.กระทรวงพาณิชย์

และกระทรวงเกษตรฯ ยังมีนโยบายช่วยสนับสนุนให้ล้งหรือผู้รวบรวมที่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมลำไยมีเงินช่วยเหลือ กิโลกรัมละ 3 บาท และกิโลกรัมละ 5 บาท สำหรับผู้รวบรวมเพื่อส่งออก เพื่อให้มีสภาพคล่องไปรับซื้อลำไยจากเกษตรกรได้ในราคาที่ดีขึ้น

ขณะที่สุดท้ายกรณีที่ชาวสวนลำไยมีความเห็นว่าอยากจะได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากปีนี้ราคาตกมาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ ได้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาในที่ประชุมชุดบอร์ดหรือคณะกรรมการผลไม้ต่อไป และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าการส่งออกผลไม้ 6 เดือนแรกของปี 64 มูลค่า 98,626.42 ล้านบาท เป็น+37.68% เทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 63

จากช่วงนี้ไปจนถึงตุลาคม หากใครมีโอกาสนั่งรถบ้านไว้ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ไม่ควรพลาดชิมทุเรียนรสชาติคล้ายเนยที่ "สวนนราทอง" ของนายธงชัยนราทอง สวนทุเรียนแห่งแรกของจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ กรมวิชาการเกษตร

จากเดิมที่พื้นที่ 200 ไร่ของสวนทุเรียนแห่งนี้ เป็นสวนชัยสายน้ำผึ้ง แต่ในช่วงปี 2542-2548 ประสบปัญหาผลผลิตล้มเหลว เจ้าของจึงหันมาทดลองปลูกทุเรียนปรากฏว่า ได้ผลผลิตดี ปี 2556 เลยก็นำปลูก



และผลผลิตทุเรียนที่สวนนราทองส่งออกต่างประเทศยังมีจากจีนทุเรียนรับซื้อในราคา กก.ละ 140 บาท ในแบบคละเกรด

เลยทำให้ปีนี้ผลผลิตที่สวนนราทองมีประมาณ 80 ตัน ทำให้มีรายได้การขายทุเรียนแล้ว 8 ล้านบาทบาทเท่านั้นเอง ส่วนเทคนิคทำให้ได้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP นายธงชัย ให้ความรู้...ปัญหาสำคัญ

ที่สุดคือ ในระยะติดดอกติดผล ที่มีผลจะเกิดการแตกใบอ่อนและจะมีผลทำให้ผลทุเรียนหลุดร่วง เพราะการแตกใบอ่อนมากธาตุอาหารจะถูกส่งไปเลี้ยงใบอ่อน ทำให้ทุเรียนสัลดูกทิ้ง หากหากแก้ไขต้องระวังไม่ให้ทุเรียนแตกใบอ่อน โดยผ่าน

## ทุเรียนรสเนย..สวนนราทอง มาตรฐาน GAP เมืองพญาแล



ทุเรียนอย่างเต็มตัวพร้อมทั้งทุเรียนขนาด 14 ไร่ไว้เป็นแหล่งน้ำป้อนสวนทุเรียน ลงทุนถึงขั้นจ้างบริษัทของอิสราเอลที่เชี่ยวชาญเรื่องระบบน้ำในสวนกันเลยทีเดียว เพราะทุเรียนเป็นไม้ผลที่มีความต้องการน้ำแต่ไม่ชอบและติดตั้งระบบให้น้ำแบบสปริงเกอร์ ให้น้ำวันเว้นวันประมาณ 2 ชั่วโมง ต้นละประมาณ 140 ลิตร

และด้วยคุณภาพดินของสวนเป็นดินลูกรัง มีการระบายน้ำดี สภาพภูมิอากาศและสภาพพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 800 เมตร มีความเหมาะสมต่อการปลูกทุเรียน เลยทำให้ทุเรียนนอทองของสวนนราทองมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนสวนทุเรียนที่ใด

นอกจากนี้ยังมีกลิ่นทุเรียนรสชาติหวานหอม เนื้อละเอียด ไม่มีเส้นใย รับประทานไปแล้วจะมีรสชาติคล้ายเนย

จะปลูกทุเรียนขายได้ราคาดีต้องปลูกเพื่อส่งออก และส่งออกได้ต้องมีมาตรฐาน GAP รับรอง เจ้าของสวนนราทองจึงดำเนินการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่ส่งออกได้



ผิวผลทุเรียนมีสีน้ำตาล ไม่ได้คุณภาพ ส่งผลกระทบต่อการส่งออก วิธีแก้ปัญหาสามารถทำได้โดยการฉีดพ่นสารเคมีไดโนที่บูแรม และไทอะมีโทกแซม ในอัตรา 300 กรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตร

ที่สำคัญอีกอย่าง ให้ใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำ และเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะปลอดภัย...ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต จะงดใช้สารเคมีประมาณ 2 สัปดาห์ ส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิตเจ้าของสวนนราทองมีเทคนิคในการนับวันเก็บเกี่ยวทุเรียน โดยการจดบันทึกตั้งแต่ก่อนบานนับไป 110-120 วัน ถึงจะเก็บเกี่ยวได้.

ปุ๋ยน้ำทางใบ อัตรา 20 ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตร ฉีดแต่งทรงพุ่มต้นไม่ให้ย่นเกิน 8 เมตร และตัดยอดไม่ให้ต้นทุเรียนสูงเกินไป เพราะจะทำให้ยากต่อการจัดการและเก็บเกี่ยวผลผลิต

และต้องมีการสำรวจโรคแมลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเพลี้ยแป้งที่ผลทุเรียน จะทำให้

ชาติชาย กิริพัฒน์

# “จूरินทร์”ทำตลาดลำไยเพิ่มยอดส่งออก โปรโมตอาหารทะเลปลอดภัยโควิด-19ที่ลาว

ผู้จัดการรายวัน360° – “จूरินทร์” เร่งทำตลาดลำไย หลังเงินปลดล็อกให้ส่งออกได้ เตรียมจัดเทศกาลกระตุ้นการบริโภคในจีน 12 เมือง ช่องกม อินเดีย 4 รัฐ และสิงคโปร์ เปิดเวทีจับคู่เจรจาธุรกิจ และอัดฉีดเงินสนับสนุนผู้รวบรวมลำไย ส่วนเรื่องเยียวยา เตรียมชงเข้าบอร์ดผลไม้ทุเรียนภาคใต้ ปัญหาขบ สังเข้ารับซื้อเต็มที่แล้ว พร้อมจัดโปรโมตอาหารทะเลไทยปลอดภัยโควิด-19 ใน สปป.ลาว

นายจूरินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาลำไยภาคเหนือและทุเรียนภาคใต้ ที่อาคารรัฐสภา ว่า ขณะนี้ทูตพาณิชย์และทูตเกษตร รวมทั้งทีมไทยแลนด์ ที่เมืองจีน เจรจากับทางการจีน และปรากฏผลสำเร็จชัดเจนแล้วว่าจีนอนุญาตให้ลำไยส่งออกไปยังตลาดจีนได้ทุกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีข่าวว่าจะมีการระงับการนำเข้าลำไยจากไทย

โดยหลังจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกลำไย มีแผนงานที่จะดำเนินการใน 3 ส่วน คือ 1.การจัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคลำไยใน 12 เมืองใหญ่ของจีนประกอบด้วยอุฮั่นฝอชาน่ คุณเหมิง ด้าเหลียน หนานหนิง เซียงไฮ้ เติงตุ่ ซิงต่าว ไทหนาน ฉงชิ่ง เซีย

เหมิน หนานทง และช่องกม ซึ่งได้มีการเตรียมการทำกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคลำไยภายในช่องกมวันที่ 11-12 ก.ย.2564 รวมทั้งตลาดในอินเดียส่งเสริมการบริโภคใน 4 รัฐ ประกอบด้วยรัฐเบงกอลตะวันตก รัฐหรยาณา รัฐอุตตรประเทศ และรัฐเตลังคานา ส่วนสิงคโปร์ใช้วิธีการส่งเสริมการบริโภคโดยให้มีการขายผ่านช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม Lazada และ Freshmart

2.การจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้มีการซื้อขายระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศกับผู้ส่งออกลำไยของไทยในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.2564 และ 3.กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายช่วยสนับสนุนให้ลิ่งหรือผู้รวบรวมที่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมลำไยมีเงินช่วยเหลือโลกรั่ม (กก.) ละ 3 บาท และ กก.ละ 5 บาท สำหรับผู้รวบรวมเพื่อส่งออก เพื่อให้มีสภาพคล่องไปรับซื้อลำไยจากเกษตรกร

นอกจากนี้ กรณีที่ชาวสวนลำไยมีความเห็นว่าอยากจะได้รับเงินเยียวยา เนื่องจากปีนี้ราคาตกมาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาในที่ประชุมชุดบอร์ดคณะกรรมการผลไม้ต่อไป

ส่วนทุเรียนภาคใต้ ขณะนี้ลิ่งรับซื้อทุเรียนที่จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจุดรับซื้อใหญ่ของภาคใต้ ได้เปิดรับซื้อปกติครบทุ

กลิ่งแล้ว ทั้งลิ่งที่รับซื้อเพื่อไปขายตลาดในประเทศ และลิ่งที่รับซื้อเพื่อส่งการออก ส่งผลให้ราคากระตือรือร้น คาดว่าในช่วงเวลานี้จะมีทุเรียนออกในเดือน ส.ค.2564 ประมาณ 50,000 ตัน สำหรับภาคใต้ทั้งหมด

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารทะเลไทยปลอดภัยจากการปนเปื้อนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค.2564 ณ ตลาดบึงหาดหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อาหารทะเลไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และกระตุ้นการส่งออก โดยจัดออกจ้านจำหน่ายอาหารทะเลสดแช่เย็นแช่แข็งจากไทย ร้านปรุงอาหารทะเล Thai Select กว่า 15 ร้านค้า รวม 20 คูหา และจะมีกิจกรรมพิเศษตลอดทั้ง 3 วัน จัดแข่งขันการปรุงอาหารทะเลสไตล์ท้องถิ่น สปป.ลาว การแข่งขันกินอาหารทะเล และการประยุกต์ปรุงอาหารทะเลแบบฟิวชัน เป็นต้น.

เกษตรวันนี้..... ● **สำนักควบคุมพืช** และวัสดุการเกษตร ฝากเตือนพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูก พืชตระกูลส้ม (เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ และส้มเขียวหวาน) รับมือ เพลี้ยไก่แจ้ส้ม ตัวอ่อนและตัว เต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจาก ตาและยอดอ่อน สำหรับ ตัวอ่อนขณะดูดกินจะ กลั่นสารสีขาวมีลักษณะ เป็นเส้นด้าย และชักนำ ให้เกิดราดำ ยอดที่ถูก ทำลายจะหงิกงอ และแห้ง เหี่ยว..... ● ถ้าการทำลาย ถึงขั้นรุนแรงทำให้ใบร่วงคิดผล น้อยหรือไม่คิดผลเลย นอกจาก ทำลายยอดอ่อนโดยตรงแล้ว เพลี้ยไก่แจ้ส้มยัง เป็นพาหะถ่ายทอด โรคโนเบิลของต้นโทรม หรือกรีนนิ่ง ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญที่สุดของส้ม เขียวหวาน ทำให้โรคนี้นำแพร่กระจายไปเกือบ ทุกแหล่งที่ปลูกส้ม เป็นสาเหตุให้ต้นส้มทรุด โทรมและตายในที่สุด..... ● **แนวทาง** ป้องกัน/แก้ไข 1.ระยะที่ส้มแตกตาและยอด อ่อน ควรหมั่นสำรวจเพลี้ยไก่แจ้ส้มทั้งตัว อ่อนและตัวเต็มวัย โดยการสุ่ม 5 ยอดต่อต้น จำนวน 10-20 ต้น ต่อสวน 2.ในแหล่งที่มีการ ระบาดของโรคโนเบิลของ ต้นโทรม เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ส้มต้องทำการป้องกัน กำจัดทันที โดยการพ่น สารฆ่าแมลงที่แนะนำ ได้แก่ อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูที อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โคลโทอะนิดิน 18% เอส จี อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร..... ● **นายกะหล่ำปลี**



## ตลาดส่งออกลำไยไทยสดใส

### ● พาณิชย์แห่กล่อมจีนไฟเขียว 56 บริษัทส่งออก

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว. พาณิชย์ เปิดเผยว่า ทูตเกษตร และทูตพาณิชย์ของไทยที่ประจำอยู่ประเทศจีน ได้รายงานนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ถึงผลการหารือกับทางการของจีน กรณีที่จีนห้ามนำเข้าลำไยจาก 66 บริษัทของไทยเพราะพบเพลี้ยแป้ง โดยหลังจากการหารือเพื่อแก้ปัญหาแล้ว จีนจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ 50 แห่ง จาก 66 แห่งที่ตรวจพบศัตรูพืชน้อยสามารถส่งออกลำไยไปจีนได้ และอนุญาตให้โรงคัดบรรจุอีก 6 แห่งจาก 9 แห่งที่ทางการไทยได้ระงับการส่งออกไปจีนชั่วคราวตั้งแต่เดือนมี.ค.2564 ให้สามารถกลับมาส่งออกได้อีกครั้ง หลังจากได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามที่จีนกำหนด โดยมีโรงคัดบรรจุ 56 แห่งที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปจีนได้ในครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.2564

ส่วนโรงคัดบรรจุที่เหลือ หากปรับปรุงและปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันควบคุมศัตรูพืชในลำไยส่งออกไปจีนตามที่ฝ่ายไทยเสนอได้ ก็จะอนุญาตให้ส่งออกได้ใน

ระยะต่อไป แต่การอนุญาตทั้งหมดนี้ยังคงต้องถูกตรวจสอบที่ด่านกักกันการนำเข้าที่จีนเหมือนเดิม โดยทางการจีนหวังว่าไทยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีศัตรูพืชติดไปกับลำไยอีก

“จากการอนุญาตให้ไทยกลับมาส่งออกได้หลังจากที่เพิ่งระงับไปเพียงไม่กี่วัน ส่งผลให้การส่งออกลำไยของไทยไปจีนมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง เพราะผลผลิตลำไยของไทยมีตลาดรองรับที่แน่นอน ส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ขณะนี้กำลังเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นจากการเข้ามาจับซื้อของโรงคัดบรรจุและผู้ส่งออกที่ต้องการนำลำไยไปส่งออกให้กับจีน ทั้งนี้ นายจรินทร์ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกและให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามที่ได้เสนอฝ่ายจีนไป รวมทั้งให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งทำแผนขยายตลาดให้กับลำไยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผลักดันการส่งออกไปยังประเทศเป้าหมายอื่นๆ”.

